

ร่างขอบเขตการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ความเป็นมา

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งมีประชากรที่นับถือเป็นจำนวนมาก บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตามบทบัญญัติและคำสอนของศาสนาเรียกว่า มุสลิม การปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นล้วนแต่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ช.ล.) ซึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ช.ล.) เป็นผู้นำบทบัญญัติต่างๆ ของอัลลอฮ์ (ช.ล.) ไปเผยแพร่แก่ชาวโลก บทบัญญัติหรือคำสอน นับว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมทุกคน รวมทั้งได้ปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะต้องยึดแนวทางหลักของท่านศาสดามุฮัมมัด(ช.ล.) ไม่ว่าจะทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถป้องกันตัวเองจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงได้ แต่ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของเยาวชนในสังคมมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากแนวทางของท่านศาสดาและใช้ชีวิตเพื่อตนเองมากกว่าที่จะดูแลรับผิดชอบคนรอบข้างหรือสังคมที่กำลังตกอยู่ในสภาวะความสับสน ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน สังคมขาดซึ่งความปรองดอง

ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในห้วงระหว่างวันที่ ๒๔ หรือ ๒๕ เมษายน - ๒๓ หรือ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ จะตรงกับเดือนรอมฎอนที่มุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนที่สำคัญยิ่งนี้ โดย (๓) งดการจืดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มีสยิด เคหสถาน หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ หากมีความประสงค์ก็ให้จัดทำอาหารปรุงสุกที่บ้าน และจัดใส่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้วแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและญาติใกล้ชิดทดแทนการจืดเลี้ยงอาหารที่มารวมกันเป็นหมู่คณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ จะดำเนินการจัดซื้ออินทผาลัม ใช้ดำเนินการตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องหลักปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนที่ถูกต้อง ทางด้านศาสนกิจและการดูแลสุขภาพและร่วมกันละศีลอดในหมู่ประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเกิดความรัก ความสามัคคีภายในหมู่บ้านและธำรง ให้กิจกรรมศาสนากิจที่ถูกต้องตามหลักศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวถือศีลอด
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในหลักธรรมของรอมฎอนที่สมบูรณ์
๓. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชน
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมละศีลอดที่ดีงามร่วมกันในหมู่ประชาชนต่อไป
๕. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID -๑๙)